

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาเข้าไปในระบบ e - studentloan แล้วแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง และกรุณาแจ้ง จนท.กองทุนกู้ยืมฯ ณ สำนักงานกองทุนพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น เนื่องจากระบบจะปิดการให้กู้ยืมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด งานกองทุนกู้ยืมฯ กองพัฒนานักศึกษา จะไม่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	สาขา	ปัญหา
คณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี			
1	นางสาวนางนภัส รสิตานนท์	ค.สม.	ไม่พบคำขอกู้ยืมในระบบ e - studentloan
2	นางสาวศุภรัตน์ สุขแก้ว	ค.สม.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
3	นางสาวชนิสรา สิริสุขวัฒน์ตระกูล	ค.สม.	ไม่พบคำขอกู้ยืมในระบบ e - studentloan
4	นายชัยกร เจริญจาตุรงค์	ค.สม.	หลักสูตรผิด
5	นางสาวกุสุมา ปานสีเส้ง	ค.สม.	ไม่พบคำขอกู้ยืมในระบบ e - studentloan
6	นางสาวนิตยา จันทร์ดี	ค.สม.	ไม่พบคำขอกู้ยืมในระบบ e - studentloan
7	นายกศิน เดชดี	ค.อก.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
8	นายกฤษดา นิยมเดชา	ค.อท.	ขึ้นปีผิด
9	นายศรายุทธ วงศ์สวัสดิ์	ค.อท.	หลักสูตรผิด
10	นางสาวปัทมาภรณ์ จันทงาม	ค.อท.	ไม่พบคำขอกู้ยืมในระบบ e - studentloan
11	นายอับลวาเฮ็ด ปือราแหง	ค.อท.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
12	นายนิลอนันต์ เจ๊ะเย๊ะ	ค.อท.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
13	นายศิลป์ รัตนมณี	ค.อท.	ขึ้นปีผิด
14	นางสาวพรรัตน์ ครุอำโพธิ์	ค.อท.	หลักสูตรผิด
คณะกรรมการธุรกิจ			
1	นางสาวกวีนา จินา	จง.	หลักสูตรผิด
2	นายจรัญ ชูจันทร์	จอ.	หลักสูตรผิด
3	นางสาวรัฐชญา แสงสุวรรณ	จท.	หลักสูตรผิด
4	นางสาวมนธิชา แก้ววิเชียร	ตล.	หลักสูตรผิด
5	นางสาวอุบลวรรณ ชุมณี	ตล.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
6	นางสาววนิดา มาสกุล	ตล.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
7	นางสาวชนิสรา ฉิมรักษ์	บช.	ไม่พบคำขอกู้ยืมในระบบ e - studentloan
8	นางสาวเสาวลักษณ์ ชำนาญเวช	สส.	หลักสูตรผิด
คณะวิศวกรรมศาสตร์			
1	นายฤทธิกร จิตภักดี	วก.	หลักสูตรผิด
2	นายธอริค หมดอะดัม	วก.	หลักสูตรผิด
3	นายธวัชชัย สมหมาย	วต.	ไม่พบคำขอกู้ยืมในระบบ e - studentloan
4	นายปวัฒน์ บิลพัฒน์	วผ.	หลักสูตรผิด
5	นายอรรถวิทย์ คงเต็ม	วย.	ไม่พบคำขอกู้ยืมในระบบ e - studentloan
6	นายวสันต์ เพ็ชรบุญ	วย.	ไม่พบคำขอกู้ยืมในระบบ e - studentloan
7	นายชาคริต โต๊ะกา	วย.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	สาขา	ปัญหา
8	นายจักริน อยู่ก่อน	วส.	หลักสูตรผิด
9	นายวุฒธิชัย ทองมี	วอ.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
10	นายวิชณุ สุขเอียด	วอ.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
11	นายกิตติศักดิ์ สังเทระ	วอ.	ไม่พบค่าขอกู้ยืมในระบบ e- studentloan
12	นายปริญญา เทียมสานุจิตรต์	วอ.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
13	นายไกรสร้าง กาลลักษณ์	วอ.	ขึ้นปีผิด
คณะศิลปศาสตร์			
1	นางสาวสาวิตรี จงวิไลเกษม	ธค.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
2	นางสาวยุพาภรณ์ เบ้าคำกอง	รร.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
3	นางสาวณัฐชยา หมาดอาหิน	รร.	หลักสูตรผิด
4	นางสาวฤทัยชนก เพชรจำเนียร	รร.	หลักสูตรผิด
5	นางสาวจิราภรณ์ สุขจันทร์	รร.	หลักสูตรผิด
6	นางสาวนรินทร์ ทองเรือง	รร.	หลักสูตรผิด
7	นายอินทัช เหตุโดย	รร.	หลักสูตรผิด
8	นายสุริยา คุณเจริญ	อพ	ไม่พบค่าขอกู้ยืมในระบบ e- studentloan
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์			
1	นายศรัณยู อิศระ	จต.	ไม่เลือกค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
2	นางสาวอัมภวรรณ วรรณศิลป์	ผง	หลักสูตรผิด